

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu
và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

Để đáp ứng nhu cầu đất ở và đất an táng của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đất đai, xây dựng nông thôn mới, các cấp uỷ, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện khá tốt việc quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Quy trình, thủ tục về quy hoạch, thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân từng bước được hoàn thiện, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển nhà ở và quy hoạch nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đã huy động được nguồn vốn đáng kể cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới và giải quyết căn bản tình trạng nợ xây dựng cơ bản ở các địa phương trong tỉnh. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý nghĩa trang nhân dân theo Đề án được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3005/QĐ-UBND, ngày 20/12/2012 đạt một số kết quả nhất định, góp phần hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch dân cư, quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở cấp chính quyền cơ sở thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế. Tài nguyên đất đai chưa thực sự được xem là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; một số địa phương còn sử dụng đất lãng phí. Việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư ở các địa phương thời gian qua chủ yếu là hình thức nhỏ lẻ, phân tán, bám đường giao thông, tận dụng hạ tầng hiện có, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng các khu đất bên trong, dễ dẫn tới lấn chiếm, vi phạm pháp luật về đất đai; một số địa phương thực hiện việc quy hoạch dân cư và tổ chức đấu giá các khu đất để đạt đủ số thu nhưng giá trị quyền sử dụng đất thấp, hiệu quả sử dụng đất không cao. Cùng với quá trình đô thị hóa, kiến trúc công trình nhà ở khu vực nông thôn mất dần phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Một bộ phận dân cư chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hoá trong việc tang. Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất nghĩa

trang nhân dân tại nhiều địa phương còn hạn chế; các nghĩa trang xây dựng không có quy hoạch, nằm đan xen với khu dân cư; hình thức phân mộ lộn xộn, không theo quy định; nhiều gia đình chiếm diện tích đất lớn tại nghĩa trang và xây dựng các công trình thờ cúng, lăng tẩm quy mô lớn, gây lãng phí đất đai...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên ngoài các nguyên nhân khách quan, các nguyên nhân chủ quan chủ yếu là do: Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý một số ngành, địa phương về ý nghĩa, vai trò quan trọng của tài nguyên đất đai chưa đúng, chưa đầy đủ. Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, xây dựng và các chính sách, pháp luật có liên quan ở một số địa phương còn bất cập. Công tác quản lý xây dựng và quản lý kiến trúc công trình nhà ở khu vực nông thôn chưa được chú trọng. Ý thức chấp hành pháp luật về đất đai và các quy định của tỉnh về xây dựng nếp sống văn hoá trong việc tang của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân còn hạn chế. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm chưa nghiêm. Vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở một số nơi chưa được phát huy tích cực, đầy đủ.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

A- Quan điểm chỉ đạo

1- Đất đai là nguồn tài nguyên không thể tái tạo nên phải quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất hiện có, nhất là đối với tỉnh ta. Vì vậy, cần có chủ trương mới về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư và quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân theo hướng hình thành các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu với quy mô, kiến trúc phù hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

2- Quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu phải đặt trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan của địa phương, phù hợp với các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng.

3- Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực để thực hiện dự án xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm công khai, minh bạch, vừa đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân trước mắt và lâu dài, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng quỹ đất, tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh.

4- Việc quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước; khuyến khích đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách để phục vụ cho nhiều địa phương, sử dụng hình thức an táng mới văn minh, tiến bộ nhằm tiết kiệm tối đa đất đai, kinh phí xây dựng, bảo đảm môi trường và cảnh quan xung quanh.

5- Quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

B- Mục tiêu

1- Mục tiêu tổng quát

Xây dựng, phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có quy mô và kiến trúc phù hợp, hài hoà với phong cảnh nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các quỹ đất nằm liền kề với những khu dân cư hiện có, thuận tiện về giao thông nhưng không bám mặt đường, kết nối thuận lợi với các thiết chế văn hoá thôn, làng (đình, chùa, nhà văn hoá thôn...); đồng thời, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng văn minh, tiên bộ có vị trí, quy mô, hình thức phù hợp, thuận lợi về giao thông kết nối với các thôn, làng và giao thông nội đồng, bảo đảm khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định, đáp ứng yêu cầu vệ sinh môi trường và sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; góp phần chỉnh trang, xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

2- Mục tiêu cụ thể

- Năm 2019, hoàn thành thiết kế mẫu và ban hành các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để triển khai thực hiện thí điểm ở một số địa phương trong tỉnh; đồng thời, hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, quy định, chính sách có liên quan để triển khai xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở những địa phương có điều kiện về quỹ đất, có nhu cầu phát triển nhà ở và triển khai quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Phấn đấu mỗi huyện, thành phố triển khai thực hiện được ít nhất từ 1 - 2 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch, xây dựng được ít nhất 01 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn.

- Năm 2020, mỗi huyện, thành phố thực hiện được ít nhất từ 2 - 3 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 30% trở lên số xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

- Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố thu hút được 8 - 10 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 80% trở lên số xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

C- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện

Cấp uỷ, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI, Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06-9-2018 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI và các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện.

2- Xây dựng thiết kế mẫu và ban hành các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để thực hiện thí điểm ở một số địa phương trước khi nhân rộng ra phạm vi toàn tỉnh

Xây dựng thiết kế mẫu và ban hành các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; trong đó:

- Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải bảo đảm các yêu cầu tại Kết luận số 50-KL/TU, ngày 28-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Mô hình khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu phải bảo đảm các yêu cầu sau:

+ Về vị trí: Cuối hướng gió chủ đạo so với các khu dân cư gần nhất; thuận lợi về giao thông kết nối với các thôn, làng và giao thông nội đồng; bảo đảm khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định.

+ Về quy mô: Khuyến khích xây dựng tập trung 01 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu cho một xã, thị trấn (hoặc cụm xã, thị trấn) với diện tích từ 1- 2 ha, trong đó quy hoạch thành các khu vực chôn cất: Hung táng, cát táng tiêu chuẩn, cát táng dịch vụ và chôn cất một lần dịch vụ với quy mô theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng dải cây xanh làm hàng rào ngăn cách giữa các khu vực chôn cất.

+ Về kiến trúc mộ phần: Thống nhất chiều cao ngôi mộ, chiều cao và hình thức gấn bia mộ, vật liệu xây dựng, lối đi lại, cây xanh, thảm cỏ xung quanh mộ, tạo sự trang nghiêm cho khu nghĩa trang nhưng vẫn gần gũi với các hoạt động của người dân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu từ năm 2019 ở một số địa phương có điều kiện về quỹ đất và có nhu cầu phát triển nhà ở.

Tổ chức sơ kết việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trong năm 2020; hoàn thiện mô hình, chỉ đạo thực hiện trên diện rộng toàn tỉnh.

3- Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, quy định có liên quan và ban hành cơ chế, chính sách để xây dựng để thực hiện xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

Tất cả các huyện, thành phố, các xã, thị trấn dừng việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để quy hoạch dân cư và bán đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức nhỏ lẻ, phân tán, bám mặt đường giao thông (trừ các khu đất có diện tích nhỏ, chéo méo, xen kẽ trong khu dân cư); chuyển sang thực hiện thí điểm xây

dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết này và Kết luận số 50-KL/TU, ngày 28-02-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố và xã, thị trấn; quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch, quy định có liên quan. Việc lập quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu phải được lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành khẩn trương, theo đúng quy định của tỉnh; sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi của tỉnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và quy định của Nhà nước để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hoả táng, nhà tang lễ và hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng hình thức hoả táng trong việc tang, bảo đảm văn minh, tiến bộ, sử dụng tiết kiệm đất, kinh phí xây dựng và đáp ứng yêu cầu môi trường, cảnh quan.

Các xã, thị trấn khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương các khu đất có quy mô phù hợp (khoảng từ 3ha - 10ha, trường hợp đặc biệt thì báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh); có vị trí liền kề với những khu dân cư hiện có; kết nối thuận lợi với các thiết chế văn hoá thôn, làng; thuận tiện về giao thông nhưng không bám mặt đường để quy hoạch, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, bổ sung các khu đất có vị trí phù hợp, thuận lợi về giao thông kết nối với các thôn, làng và giao thông nội đồng, bảo đảm khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định để quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

4- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và ý thức chấp hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính nói chung và thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng nói riêng theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hoá thành phần hồ sơ, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục tạo thuận lợi và giảm chi phí cho nhà đầu tư. Rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ở từng cấp, từng ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có liên quan đến quá trình quy hoạch, cấp phép đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai..., bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, gây phiền hà, những nhiễu doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch có liên quan (như chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...); đồng thời tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu đã được chấp thuận trên địa bàn để kịp thời có biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

5- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng; quản lý, điều hành của chính quyền; tham gia, phối hợp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu

Tích cực đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn quản lý.

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng, phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp uỷ xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án triển khai đầu tư trên địa bàn.

2- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết; định kỳ 6 tháng và một năm tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành thiết kế mẫu và các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, quy định có liên quan; xây dựng, ban hành các quy định và cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi để thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

3- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết. Chủ động tham mưu, cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn mới của bộ, ngành Trung ương về các nội dung có liên quan đến quy hoạch, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để thống nhất quản lý và thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và xã hội - nghề nghiệp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hội thành viên chủ động tổ chức quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đề án, cơ chế, chính sách của tỉnh về quy hoạch, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết; kịp thời phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và sáng kiến, kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương.

5- Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với các ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Nghị quyết này được triển khai đến chi bộ, đảng viên và phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Chính phủ
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh,
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



(Handwritten signature)

Nguyễn Hồng Diên